

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018, những nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện, UBND huyện báo cáo kiểm điểm việc chỉ đạo, điều hành năm 2018 như sau:

Phần I

KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN NĂM 2018

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện:

Căn cứ Chương trình công tác số 599/CTr-UBND của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Chương trình công tác của Huyện ủy năm 2018; ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chương trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cho cả năm và cụ thể cho từng tháng làm căn cứ cho việc xây dựng các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội theo các mục tiêu mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II đã đề ra... Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán 2018. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT và thành lập các đoàn kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết. Chỉ đạo kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại. Ban hành văn bản tăng cường quản lý, sử dụng pháo; nâng cao công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư tập trung đông người. Tập trung thực hiện công tác: Đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình người có công và công tác cứu trợ xã hội; công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại các xã, thị trấn, đặc biệt là việc tổ chức giao lưu văn nghệ mừng xuân mới tạo nên không khí vui tươi, ấm áp, thu hút nhiều quần chúng nhân dân; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, ATGT trên địa bàn huyện... Đôn đốc các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả ngay những ngày đầu năm mới.

- Chỉ đạo, giao các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, thị trấn quán triệt và nâng cao nhận thức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, thực hiện tốt cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế,

nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động. Tập trung thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ nhằm kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các nội dung mang tính chất phức tạp, kéo dài; khẩn trương rà soát tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người. Đặc biệt tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị phản ánh của công dân.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đầu tư công đảm bảo theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm đã được phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ từ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh các dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành; tuyệt đối không phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu không xác định rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn... Yêu cầu UBND xã, thị trấn rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 trình HĐND thông qua. Tập trung đầu tư giá đất tạo nguồn thu để trả nợ xây dựng cơ bản.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất. Giao phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, xem xét và nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn các khu đất có giá trị thương mại để đề xuất thu hút đầu tư, đặc biệt là các nội dung có liên quan tới chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú và khu đô thị Đức Bắc.

- Chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành rà soát lại toàn bộ các hồ sơ về cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Phối hợp tốt với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sông Lô đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng tích tụ ruộng đất nhằm phát triển nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện, trong đó, UBND các xã, thị trấn phải thành lập BCD thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, qua hệ thống loa phát thanh hàng ngày về công tác tích tụ ruộng đất... để người dân đồng tình ủng hộ.

- Xây dựng Đề án Bảo vệ môi trường năm 2018 và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện lập báo cáo công tác BVMT theo Thông tư 19/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên & Môi trường. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

- Tập trung tối đa các nguồn lực để xây dựng NTM mới trên địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền về XD NTM để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện và tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2017 đối với các xã: Đôn Nhân, Phương Khoan, Đức Bác. Như vậy, tính đến nay sau 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM huyện đã có 13/16 xã đạt chuẩn, dự kiến hết năm 2018 huyện phấn đấu có thêm xã Quang Yên được tỉnh công nhận đạt chuẩn.

- Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách tổ chức bộ máy theo Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018 và Chương trình số 54-CTr/TU ngày 12/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó UBND huyện đã tập trung làm tốt việc bàn giao Trung tâm Dân số - KHHGD về Trung tâm Y tế huyện; xây dựng Đề án và Quyết định giải thể phòng Y tế, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về Y tế về Văn phòng HĐND-UBND huyện; tiến hành làm điểm việc sáp nhập thôn tại xã Tân Lập; sáp nhập 06 trường học trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị và UBND xã Đồng Quế làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô năm 2018 theo đúng Kế hoạch, kết quả đạt Giỏi.

2. Việc thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của UBND huyện:

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được thực hiện nghiêm túc theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của UBND huyện; luôn bám sát những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

Thực hiện quy chế làm việc, UBND huyện ban hành chương trình công tác năm 2018, tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; những vấn đề lớn, quan trọng cần tập trung chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Về thực hiện Chương trình công tác, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các nội dung chuyên đề, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức họp, thảo luận, sau đó trình phiên họp UBND huyện theo đúng trình tự và Quy chế làm việc. Do chủ động và chuẩn bị tương đối kỹ nên các nội dung chuyên đề trình Ban Thường vụ Huyện ủy đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Luôn chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh, bất cập trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện và sớm có tham mưu, đề xuất rõ chủ trương cách thức giải quyết với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện hoặc trực tiếp và quyết liệt chỉ đạo giải quyết ngay theo thẩm quyền để kịp đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của tổ chức, công dân.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết

các kiến nghị của cử tri; giải quyết các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại các kỳ họp HĐND huyện; Chỉ đạo hoàn thành các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7, 8 của HĐND huyện.

Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, trong năm UBND huyện đã tổ chức 12 phiên họp UBND huyện thường kỳ, và trên 20 phiên họp chuyên đề, nội dung họp đã tập trung bàn và thảo luận những vấn đề quan trọng về kinh tế- xã hội của huyện và nghe lãnh đạo UBND cấp xã, các phòng chuyên môn phản ánh về những vấn đề khó khăn, phức tạp để tìm ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

Căn cứ vào Chương trình làm việc của BTV Huyện uỷ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, và dự kiến yêu cầu quản lý đặt ra trong thực tế, UBND huyện đã xây dựng Chương trình công tác năm. Theo đó, trong năm, UBND huyện đã bàn bạc, thảo luận thông qua trên 60 báo cáo về các ngành, lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện đã tiến hành họp và thảo luận nhiều báo cáo chuyên đề khác như: Công tác QLNN về khai thác khoáng sản, những khó khăn, vướng mắc; Báo cáo tiến độ thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng, Báo cáo tình hình thực hiện sáp nhập các trường học, tình hình thực hiện thu chi ngân sách và công tác chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện...

Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện luôn đảm bảo thường xuyên, liên tục bám sát Chương trình công tác, lĩnh vực được phân công, phát huy cao độ trách nhiệm, năng động, tăng cường việc kiểm tra, sâu sát cơ sở; định kỳ hàng tuần, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ chỉ đạo giải quyết các công việc, kịp thời cho ý kiến để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập, có giao thời gian phải hoàn thành; các thành viên UBND huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, tham dự đầy đủ và thể hiện trách nhiệm cao trong các phiên họp định kỳ, đột xuất của UBND huyện. Trước nhiều vấn đề mới thay đổi về pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các phát sinh ngoài chương trình kế hoạch, UBND huyện đều chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền để xin chủ trương; đồng thời thảo luận, thống nhất những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

UBND huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp và tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động tham gia toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhìn chung hoạt động phối hợp với các đoàn thể đã tạo được hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân...

Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng và đột xuất. Trong năm đã tiếp 223 lượt công dân đến có ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Việc tiếp công dân định kỳ được Ban Tiếp công dân thực hiện nghiêm túc. Sau các buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp dân đều xử lý, kịp thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan và UBND cấp xã giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải

